



ประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เรื่อง การประดับเครื่องหมายศร่อยตรี ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕

ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดการประกอบพิธีประดับเครื่องหมายศร่อยตรี ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ นาฬิกา ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งยศเป็นที่ร้อยตรี ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม เฉพาะในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ส่วนของกองทัพบก ที่ประสงค์จะเข้ารับการประดับเครื่องหมายศร่อยตรี ในครั้งนี้ ให้แสดงความจำนงฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หากพ้นกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ในครั้งนี้ และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะแสดงความจำนงเข้ารับการประดับเครื่องหมายศร่อยตรี ประจำปี ๒๕๕๗ จึงได้กำหนดวิธีแสดงความจำนงฯ ไว้ ๓ วิธี โดยให้เลือกวิธีฯ ที่สะดวกที่สุดสำหรับตนเอง ได้เพียงวิธีเดียว ดังนี้

๑. วิธีที่ ๑ให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ และบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงความจำนงด้วยตนเอง ที่ กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน หรือที่ ศูนย์การกำลังสำรอง หรือที่ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก ที่ท่านอยู่ใกล้ หรือสะดวกมากที่สุด ในวัน และเวลาราชการ

๒. วิธีที่ ๒ให้ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์ แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ จากทางเว็บไซต์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เฉพาะในส่วนที่ ๑ และ ๒ แล้วกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง ให้ครบตามที่กำหนด จากนั้นให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบฟอร์มที่ท่านกรอกสมบูรณ์แล้ว ส่งกลับไปยัง E - mail : tp.tdc@hotmail.com โดยตรง โดยท่านไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

๓. วิธีที่ ๓ให้ดาวน์โหลด เพื่อพิมพ์ แบบฟอร์มการแสดงความจำนงฯ และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง เช่นเดียวกับวิธีที่ ๒ จากนั้นให้นำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และแบบฟอร์มที่ท่านกรอกสมบูรณ์แล้ว ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยัง กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ โดยท่านไม่ต้องเดินทางมาด้วยตนเอง

ภายหลังจากได้ตรวจสอบความถูกต้อง หลักฐานฯ ที่ท่านส่งให้แล้ว ภายใน ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะส่งหนังสือเชิญท่านร่วมพิธีฯ ตามที่อยู่ ที่ท่านกรอกตามแบบฟอร์มแสดงความจำนงฯ ในส่วนที่ ๒ โดยเมื่อท่านได้รับหนังสือเชิญฯ แล้ว ให้รีบตอบยืนยันลงในไปรษณียบัตร ตอบ-รับ ที่แนบไปด้วย โดยเร็วที่สุด และเมื่อท่านปฏิบัติตามหนังสือเชิญฯ ที่กำหนดแล้ว จึงจะถือว่าท่านได้รับสิทธิเข้ารับการประดับเครื่องหมายศร่อยตรี ในครั้งนี้ โดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในประกาศหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้ทางเว็บไซต์ www.tdd.mi.th หรือ www.facebook.com/tp.tdc/ หรือ www.sussadee.com หรือ www.ruksadindan.com

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

พลโท

(ยศนันท์ หรัยเจริญ)

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

กองการเตรียมพล